

TIỀN HẢI

Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Đến nay, 10.206ha lúa xuân của Tiền Hải trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên đồng ruộng tình hình sâu bệnh đang phát sinh gây hại, nếu không phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, giảm sản lượng lúa xuân. Trước tình hình trên, huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung tuyên truyền đến nông dân tích cực thăm đồng phát hiện và phòng, trừ kịp thời sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.



Nông dân xã Nam Chính (Tiền Hải) phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Theo ông Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện, hiện nay, các loại sâu bệnh đang phát sinh gây hại như rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn... Trong đó, rầy các loại, chủ yếu là rầy lưng trắng đang nở rộ, mật độ trung bình 10 - 30 con/m², nơi cao 50 - 100 con/m², cục bộ 200 - 300 con/m². Bệnh đạo ôn cũng phát sinh từ đầu tháng 3 tại một số diện tích cây giống lúa hay nhiễm bệnh, tỷ lệ đạo ôn nơi cao 3 - 5%, cục bộ 10 - 20%. Để bảo vệ lúa

xuân phát triển thuận lợi, Tiền Hải tuyên truyền đến nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện sâu bệnh cần có biện pháp dùng thuốc đặc hiệu phòng, trừ. Bà con sử dụng thuốc đúng nồng độ, liều lượng, theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc khuyến cáo của cán bộ chuyên môn, tránh tình trạng phun thuốc tràn lan, không đúng thời điểm gây ảnh hưởng đến môi trường. Về sinh đồng ruộng như cắt cỏ bờ, thu dọn khóm lúa dự phòng trên ruộng tránh để sâu bệnh trú ngụ. UBND huyện chỉ đạo dài truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin về đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong giai đoạn lúa đẻ nhánh để bà con nông dân nắm bắt, chủ động trong việc chăm sóc, phòng, trừ, bảo đảm cho cây lúa phát triển an toàn. Chỉ đạo ngành chuyên môn huyện,

các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh vận động, hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu bệnh kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của sâu bệnh khi lúa đang đẻ nhánh. Đối với diện tích bị nhiễm rầy bà con nông dân cần phun diệt trừ ngay vì đây là lúa rầy có nguy cơ truyền vi rút gây bệnh lùn sọc đen cho lúa xuân. Tiêu hủy ngay những khóm lúa có biểu hiện lùn lại. Khuyến cáo các hộ dân ở những diện tích ruộng đang bị bệnh đạo ôn ngừng bón đạm, phân bón lá, các chất kích thích sinh trưởng. Chỉ đạo xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp với các HTX chủ động bơm nước hợp lý để bà con nông dân thuận lợi chăm sóc lúa và phòng, trừ sâu bệnh. Ngành chuyên môn huyện thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn nông dân cách phòng, trừ bệnh đạo ôn, rầy hiệu quả. Dự tính dự báo, phát hiện kịp thời các đối tượng sâu bệnh khác phát sinh trong thời điểm này để tuyên truyền đến nông dân phòng, trừ bảo vệ lúa xuân. Tại cánh đồng thôn Hải Nhuận, xã Đông Quý, ông Tạ Văn Chính cho biết: Những ngày qua, khi kiểm tra đồng ruộng tôi phát hiện một số diện tích lúa

bị nhiễm bệnh đạo ôn. Tôi đã phun thuốc để phòng, trừ bệnh đạo ôn, không để lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, còn điều tiết nước hợp lý tránh để ruộng khô, hạn chế bón đạm trong thời kỳ bệnh đạo ôn gây hại. Hiện nay, thời tiết rất thích hợp cho sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa nên tôi không chủ quan, lơ là vì nếu sâu bệnh không được phát hiện và phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến giai đoạn lúa đẻ nhánh. Ông Trần Văn Thao, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Thắng cho biết: Thực hiện phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân, HTX đã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân bón phân cho lúa cân đối, không bón cho thừa để hạn chế bệnh đạo ôn gây hại; đồng thời, chủ động cung ứng đủ lượng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu để phục vụ nông dân phòng, trừ kịp thời, hiệu quả; phối hợp với Đài Truyền thanh xã phát thông báo ngày 2 lần về các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thông báo của HTX về tình hình sâu bệnh, cách phòng ngừa trên hệ thống truyền thanh để nông dân nắm rõ thông tin, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả.

MẠNH THẮNG

► Bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai

(nongnghiep.vn) Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc tổ chức hội nghị bàn về giải pháp thúc đẩy tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung hội nghị, trong đó tập trung đánh giá thực trạng, nhu cầu thực tiễn, kinh nghiệm và sự cần thiết phải tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội; xác định rõ các khó khăn, vướng mắc, các bất cập chủ yếu trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai.

Phân tích, đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách hiện hành và thực tế việc triển khai tích tụ, tập trung đất đai của các địa phương đến các vấn đề kinh tế - xã hội, môi trường.

Đề xuất các giải pháp tháo gỡ về cơ chế, chính sách, cách thức tổ chức thực hiện...; xác định các nhiệm vụ cần phải tiến hành, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện, thẩm quyền và lộ trình thực hiện.



► Giá dầu thế giới giảm hơn 2% do sản lượng khai thác dầu mỏ tăng

(vietnamplus.vn) Trong phiên giao dịch ngày 2/4, giá dầu thế giới giảm hơn 2% do áp lực từ việc sản lượng khai thác dầu mỏ của Nga tăng lên cùng với kỳ vọng của thị trường về khả năng Saudi Arabia sẽ cắt giảm giá bán dầu thô cho các khách hàng thị trường châu Á. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng và quan ngại Mỹ tiếp tục trừng phạt Iran cũng là các yếu tố hỗ trợ giá "vàng đen".

Khép phiên giao dịch ngày 2/4 tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5 tới giảm 1,93 USD (hay 3%) xuống 63,01 USD/thùng. Trong khi tại London, giá dầu Brent giao tháng 6 tới sụt giảm 1,70 USD (2,5%) xuống 67,64 USD/thùng vào cuối phiên giao dịch.

Một số nguồn thông tin cho biết Saudi Arabia dự kiến sẽ cắt giảm giá tất cả các loại dầu thô bán cho thị trường châu Á trong tháng 5 tới, thể hiện giá bán dầu thô Dubai (dầu chuẩn của khu vực Trung Đông) yếu đi.

Mặc dù nhất trí thực hiện thỏa thuận cắt giảm nguồn cung, sản lượng khai thác dầu thô chính thức của Nga trong tháng 3 vừa qua đã tăng lên 10,97 triệu thùng/ngày, so với mức 10,95 triệu thùng/ngày của tháng 2.



NGÂN HUỖN

Hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ

Để hạn chế cỏ trong canh tác lúa, thay vì các biện pháp thủ công, nhiều năm trở lại đây, nông dân Thái Bình nói riêng, nông dân cả nước nói chung đã sử dụng thuốc trừ cỏ. Không chỉ trên diện tích gieo trồng, thuốc trừ cỏ được nông dân sử dụng rộng rãi trên cả lúa cấy, trên bờ ruộng, bờ mương máng. Việc lạm dụng thuốc trừ cỏ không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, môi trường, là rào cản cho xuất khẩu lúa gạo.

Có mảnh ruộng hơn 2 sào nằm ven quốc lộ 39B, để dọn sạch cỏ ven bờ, tránh nơi trú ngụ của chuột, gia đình ông Đỗ Xuân Hậu, xã Phú Châu (Đông Hưng) lựa chọn cách phun thuốc trừ cỏ. Bởi theo ông đây là cách tiết kiệm thời gian, công sức mà cỏ lại lâu mọc lại. Đối với cấy lúa, cũng nhiều năm nay ông không còn làm cỏ thủ công, sau khi cấy từ 3 - 5 ngày, ông mua thuốc diệt cỏ về phun hoặc trộn với cát để rắc. Không chỉ riêng ông Hậu, nhiều nông dân đã và đang lạm dụng thuốc trừ cỏ trong



Sử dụng thuốc trừ cỏ dọn sạch bờ trên sông.

canh tác nhằm giảm công lao động. Không khó để bắt gặp hình ảnh người nông dân mang bình phun thuốc trừ cỏ trên bờ ruộng, bờ mương.

Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 8.000ha lúa gieo

trồng sinh trưởng chậm, lá gốc đỏ, cây còi cọc. Một trong những nguyên nhân tình trạng lúa chậm phát triển do ngộ độc thuốc trừ cỏ. Việc sử dụng thuốc trừ cỏ không theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng nồng độ, đúng lúc, đúng cách), lạm dụng thuốc trừ cỏ đang ngày càng gia tăng.

Mục tiêu của tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững và nâng cao thu nhập cho nông dân thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến. Một trong những yếu tố điểm của phương pháp

Những hệ lụy từ việc lạm dụng thuốc trừ cỏ đối với sức khỏe con người, môi trường sinh thái chắc hẳn ai cũng rõ. Thiết nghĩ các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, tránh việc sử dụng thuốc tràn lan, đặc biệt là mua, sử dụng thuốc diệt cỏ không rõ nguồn gốc, để tránh những thiệt hại cho sản xuất, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

gieo trồng trong canh tác lúa chính là sử dụng nhiều thuốc trừ cỏ. Tồn dư thuốc bảo vệ thực vật làm giảm tính cạnh tranh của lúa gạo. Chính vì vậy, giảm dần diện tích gieo trồng, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ sản xuất lúa theo hệ thống canh tác cải tiến SRI, 3 giảm 3 tăng, hàng rộng, hàng hẹp được khuyến khích từ vụ xuân năm 2018.

Bà Phạm Thị Hiện, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Để hạn chế sử dụng thuốc trừ cỏ, trong canh tác lúa cần thực hiện đồng bộ các giải pháp giúp cây lúa khỏe, ít sinh trưởng của cỏ dại. Khâu làm đất cần làm sớm, kỹ, vệ sinh đồng ruộng tốt; xử lý tàn dư trên đồng ruộng bằng các chế phẩm sinh học, tiết nước cho cây lúa cũng đóng vai trò quan trọng, giai đoạn đầu vụ, khi vừa gieo cấy, lúa chưa kịp phát triển, dinh dưỡng để dư

thừa, ánh sáng nhiều, nếu ruộng không có nước kết hợp làm đất "xối" cỏ sẽ mọc nhanh, nhất là ruộng lúa gieo thẳng. Vì vậy, đối với lúa gieo thẳng cần giữ ẩm đến khi cây lúa lên được trên 2 lá có thể cho nước lã chân, tuyệt đối không để ruộng khô hạn; tùy từng giai đoạn sinh trưởng của lúa mà điều tiết nước theo công thức nồng - lợ - phơi. Việc bón phân cân đối, vừa đủ sẽ hạn chế lượng dư thừa, cắt nguồn dinh dưỡng của cỏ dại. Từng bước chuyển sang sản xuất lúa hữu cơ để vừa có sản phẩm sạch, vừa duy trì môi trường sinh thái bền vững là xu thế tất yếu trong thời gian tới. Bên cạnh đó cần nêu cao vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền, khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nói chung, thuốc trừ cỏ nói riêng an toàn, hạn chế.

NGÂN HUỖN

AN CHÂU

Lấy thi đua làm động lực phát triển

Từ một xã khó khăn, nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, An Châu đã trở thành một trong những xã dẫn đầu huyện Đông Hưng về sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững; nghề và làng nghề được mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Là xã thuần nông nên sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã. Vì thế, An Châu chú trọng phát động, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua sản xuất giỏi, tham gia xây dựng cánh đồng lớn thâm canh 3 - 4 vụ/năm, chủ lực là lúa chất lượng cao và cây vụ đông. Do đó, năng suất lúa của xã những năm gần đây luôn trong top dẫn đầu của huyện; vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm với diện tích gần 180ha. Để phong trào thi đua sản xuất giỏi đạt hiệu quả cao, UBND xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt

để án sản xuất, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, hình thành các vùng chuyên màu, sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm, đồng thời từng bước mở rộng diện tích rau màu tập trung có bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Nhờ đó, vài năm gần đây An Châu trở thành vựa rau vụ đông lớn nhất huyện. Năm 2017, dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai nhưng giá trị sản xuất ngành trồng trọt của xã vẫn đạt 27,24 tỷ đồng. Các vùng sản xuất chuyên màu thu nhập hàng trăm

triệu đồng/ha. Ông Nguyễn Văn Cải, thôn Kim Châu 2 cho biết: Nếu trước đây 4 sào ruộng của gia đình thu nhập không đáng là bao nhưng hưởng ứng phong trào trồng cây vụ đông, tham gia sản xuất trên cánh đồng lớn, được HTX DVNN chuyển giao khoa học kỹ thuật thì cũng diện tích ấy nhờ luân canh tăng vụ, trồng rau vụ đông, thu nhập của gia đình khá hơn nhiều. Chỉ tính thu nhập từ cây vụ đông gần 3 lần cây lúa, mỗi vụ được 10 - 12 triệu đồng.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở không phải là thế mạnh của địa phương nhưng với việc đẩy mạnh phát triển và đa dạng hóa các loại hình kinh tế trong lĩnh vực này cùng với đề ra các chính sách thu hút đầu tư công nghiệp, đến nay, An Châu đã có 2 doanh nghiệp may, tạo việc làm cho hàng trăm lao động; gần 100 cơ sở làm các nghề: xay xát, chế biến lương thực, làm vật dụng gia đình, nghề mộc, hàn xì, bóc long nhãn...Nghề xây dựng và mộc hợp tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản của xã năm 2017 đạt gần 37 tỷ đồng. Ông Bùi Văn Hoạch, Giám đốc Công ty TNHH May Khánh Hiên cho biết: Hướng ứng chương trình phát triển

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã, tôi mạnh dạn đầu tư mở xưởng may gia công. Từ lúc triển khai xây dựng nhà xưởng đến nay xã luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp về mọi phương diện. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định, hàng năm đều thực hiện các khoản đóng góp, xây dựng các loại quỹ do xã phát động.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội của An Châu cũng có nhiều khởi sắc. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, tập hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên, xã đã phát động và thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học - khuyến tài, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Các đoàn thể trong xã cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Giải việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy

con ngoan", "Cựu chiến binh gương mẫu phát triển kinh tế", "5 xung kích, 4 đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, bảo vệ Tổ quốc"... Các phong trào thi đua luôn nhận được sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần cổ vũ, khích lệ nhân dân phấn đấu lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2017, An Châu có 78,43%

gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 1 thôn được công nhận thôn văn hóa 3 năm liền, 2 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, các trường đều đạt chuẩn, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Lấy thi đua làm động lực phát triển không chỉ giúp kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc mà còn đưa An Châu trở thành xã nông thôn mới từ năm 2014. Để

giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống nhân dân, thời gian tới, An Châu xác định nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đồng thời làm tốt công tác khen thưởng để động viên, khích lệ phong trào.

THU HIỀN



Nông dân An Châu chăm sóc rau màu.